

น้ำปรับโมเลกุล...น้ำคั้นสุขภาพดี

คงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าชายวัย 72 ปี ที่รอดชีวิตมาได้อย่างหวุดหวิด จากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซด์คว่ำ ทำให้ต้นคอด้านหลังทำยทอยไปกระดูกกับคอนกรีตขนาดใหญ่ที่แตกอยู่ และกระดูกต้นแขนกับกระดูกมือแตก จะกลับมาแข็งแรงเยี่ยมคนในรุ่นราวคราวเดียวกัน เพราะแม้แต่คุณหมอเจ้าของไข้ยังบอกว่า “ผมไม่รับประกันนะว่าจะกลับมาเดินได้ หรือจะใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติหรือเปล่า”



▲ ญ. วิวรรยา ไทยนิยม

ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 2 ปีก่อน เกศัชกรหญิงวิวรรยา ไทยนิยม ต้องเดินทางเข้าออกโรงพยาบาล เพื่อเฝ้าดูอาการป่วยของคุณพ่อ หลังจากประสบอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิต จนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือน เธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้คุณพ่อกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกครั้ง

“คุณหมอเริ่มต้นรักษาด้วยการผ่าตัดต้นคอด้านหลัง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาท ซึ่งตอนนั้นเรารู้ว่าเสี่ยง เพราะคนไข้อายุมาก หลังจากฟื้นตัวฟังก์ชันการทำงานของร่างกายอาจไม่เป็นปกติ”

ในทุกวันนี้คุณพ่อของเธอ ต้องทำกายภาพบำบัดให้ร่างกายได้เคลื่อนไหว เพื่อป้องกันการเกิดอาการแผลกดทับจากการที่ต้องนอนบนเตียงนานๆ แต่ด้วยความที่อายุมาก ทำให้คุณพ่อไม่สามารถทำกายภาพได้นาน การฟื้นตัวจึงเป็นไปอย่างช้าๆ รวมทั้งยังมีอาการท้องผูกแทรกซ้อนด้วย

“เพราะความที่คุณพ่อต้องนอนอยู่บนเตียงนานๆ ไม่ค่อยได้ขยับร่างกาย จึงเกิดอาการท้องผูกตามมา ถ่ายเองไม่ได้ กินยาถ่ายแล้วก็ยังถ่ายไม่ออก ต้องสวนตลอด จนถึงขั้นที่ต้องล้างออกเลยคะ”

ภาวะที่เกิดขึ้นทำให้เธอและครอบครัวเป็นกังวลอย่างมาก โดยเลือกที่จะทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะใช้ยา หรืออาหารเสริม เพื่อช่วยให้อาการของคุณพ่อดีขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าจะดีขึ้น จนในวันที่เพื่อนคุณพ่อกมาเยี่ยมและแนะนำให้ลองดื่ม น้ำปรับโมเลกุล

“ในตอนแรก ยอมรับว่าไม่ได้สนใจ แต่ด้วยความที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน จึงลองค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตดูถึงทราบ ว่า น้ำปรับโมเลกุลนี้ไม่ใช่ น้ำธรรมดาทั่วไป ดูหลักการการทำงานแล้วเข้าท่า มีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำขึ้นมาใหม่ ที่เป็นระเบียบ มีพลังงานคลื่นความถี่ต่ำอยู่ในโมเลกุลของน้ำ มีงานวิจัย

ที่น่าเชื่อถือรองรับ ซึ่งโดยหลักการแล้ว น้ำเป็นส่วนประกอบของเซลล์ ถ้าน้ำมีโมเลกุลที่ดี เซลล์ในร่างกายก็น่าจะดีไปด้วย จึงคิดว่า ลองก็ไม่เสียหาย เพราะคุณพ่อป่วยหนัก มีอะไรที่เราลองช่วยได้ เราก็จะทำ จึงซื้อน้ำปรับโมเลกุลมาให้คุณพ่อลองดื่มก่อน”



หลังจากนั้นคุณวิวรรยา สังเกตได้ว่าอาการท้องผูกของคุณพ่อค่อยๆ ลดลง “จากที่ไม่สามารถถ่ายเองได้เลย ก็เริ่มมีอาการปวดและถ่ายได้เองทีละน้อย และยังมีแรงทำกายภาพบำบัด จากที่เคยทำได้แค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็ทำได้เป็นชั่วโมงตามเวลาที่คุณหมอกำหนด โดยไม่รู้สึกรปวด หรือแสดงอาการเมื่อยล้าให้เห็น ซึ่งผลที่ตามมาคือ การฟื้นตัวดีขึ้นตามลำดับ ก่อนหน้านี้ที่เคยนอนไม่หลับเพราะเครียดที่ต้องนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานาน ก็เปลี่ยนเป็นหลับสนิทขึ้น ดิฉันจึงตัดสินใจซื้อเครื่องปรับโมเลกุลน้ำเพื่อจะได้ทำน้ำให้คุณพ่อได้ดีอย่างต่อเนื่อง”

หลังจากที่คุณพ่อของคุณวิวรรยา ต้องพักฟื้นอยู่ในโรงพยาบาลนานถึง 9 เดือน ทุกวันนี้คุณพ่อของเธอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้น เพียงแค่ต้องใช้วีลแชร์ช่วยเดินแทนวิลแชร์ เธอจึงรู้สึกพอใจที่ได้เห็นคุณพ่อฟื้นตัวได้ดีเมื่อเทียบกับคนไข้อุบัติเหตุในวัยเดียวกัน

“ตอนหลังก็มาดื่ม น้ำปรับโมเลกุลด้วย เพราะคุณพ่อบอกว่า ดื่มแล้วรู้สึกว่่าที่เคยเป็นกระดูกสันหลังงอ สิวจางลง ดิฉันเองก็เป็นคนรักสวยรักงามนะคะ ก็เลยลองดื่มบ้าง เพื่อนบางคนที่ไม่ได้เจอกันมานานยังทักว่าผิวเปล่งปลั่งขึ้นนะ ไปทำอะไรมา ก็รู้สึกดีคะ” คุณวิวรรยา เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดี

บางครั้งลูกค้าที่มาซื้อยาและทานยาในร้านเลย เธอจะให้ลูกค้าดื่ม น้ำปรับโมเลกุลที่เธอทำเตรียมไว้ให้เสมอ คนไหนที่เธอเห็นว่าเธอสามารถแนะนำหรือช่วยเหลือได้ เธอก็จะไม่รอช้าที่จะแบ่งปันให้ในทันที สิ่งที่ได้คือความสุขใจที่ได้แบ่งปันเหมือนกับที่ได้รับ จนคุณพ่อของเธอแข็งแรงขึ้นในทุกวันนี้

คุณสมบัติพิเศษของน้ำปรับโมเลกุลที่แตกต่างจากน้ำธรรมดา

น้ำปรับโมเลกุล ผลิตโดยนวัตกรรมที่อาศัยศาสตร์ของนาโนเทคโนโลยี และควอนตัมฟิสิกส์ ในการสร้างเครื่องมือเลียนแบบธรรมชาติ ที่ใช้กำเนิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ต่ำ 7.8 Hz. (เฮิร์ตซ์) มีค่าใกล้เคียงกับที่พบตามธรรมชาติ ได้รับสิทธิบัตรจากสหรัฐอเมริกา และนำมาระดมพลังน้ำสะอาดธรรมชาติ โดยไม่สัมผัสโดนน้ำ ทำให้มีคุณสมบัติพิเศษคล้ายน้ำพุภูเขาธรรมชาติ และนำมาบริโภคภายในบ้านเรือนได้



ภายหลังกระบวนการกระตุ้นพลังแล้ว 30 นาที จะมีการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลของน้ำขึ้นมาใหม่ ที่เป็นระเบียบ ความหนาแน่นของน้ำลดลงไป 300-500 เท่า จึงสามารถดูดซับเข้าสู่ผนังเซลล์ได้เร็วกว่าน้ำปกติ 3 เท่า ช่วยให้อุณหภูมิของเซลล์ดีขึ้น จึงช่วยนำพาออกซิเจน อาหาร แร่ธาตุต่างๆ เข้าสู่เซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยกำจัดของเสียออกจากเซลล์ได้เร็วขึ้นอีกด้วย ในระหว่างกระบวนการกระตุ้นพลัง โมเลกุลของน้ำจะบันทึกสภาวะคลื่นความถี่ต่ำที่ติดต่อกับสุขภาพเกิดไว้ เมื่อร่างกายดื่มน้ำ น้ำจึงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดพลังงานที่เป็นประโยชน์ดังกล่าว เข้าสู่ระบบชีวภาพของร่างกาย จึงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาลักษณะต่างๆ ได้

